



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง

1. ยาง-ปาล์มกระแสรัฐอัดมาตรการต่อเนื่อง
2. คอลัมน์: จดหมายถึงเดลินิวส์
3. Zoning by Agri-Map เปลี่ยนพืชรายได้เพิ่ม
4. สศก. คาด GDP การเกษตรปี 63 ติดลบ 3.4 ถึงลบ 2.4%
5. จีดีพีเกษตรทรุด ปี'63 พืชโควิด-ภัยแล้ง หดตัวติดลบ 3.4%
6. สศก. คาดปี'63 จีดีภาคเกษตรหดตัว -2.4%ถึง-3.4% เหตุแล้งทำผลผลิต...
7. "เฉลิมชัย" สั่งลุยโครงการประกันรายได้ข้าว-ยาง โว!! ผลกระทบที่ยัง...
8. นำนางส่งเสริมซื้อขายรังไหม
9. ภาพข่าว: ประชุม
10. คอลัมน์: ซอกแซกอาเซียน
11. ศูนย์แก้มลพิษอากาศ-ลดฝุ่นจิ๋ว
12. ไม่นำเข้าหมูสหรัฐฯ

สื่อ

- แนวหน้า  
เดลินิวส์  
ไทยรัฐ  
mgronline.com  
prachachat.net  
khaosod.co.th  
siamrath.co.th  
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)  
แนวหน้า  
แนวหน้า  
ข่าวสด  
ข่าวสด

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : ยาง-ปาล์มกระแสรองรัฐอัดมาตรการต่อเนื่อง

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 14436 หน้า : 8(ขวา)

## ยาง-ปาล์มกระแสรองรัฐอัดมาตรการต่อเนื่อง

**นางอัญญา ตราไชย รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ**

**การเกษตร (สศก.)**เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคายางพารา

และปาล์มน้ำมันซึ่งทิศทางดีขึ้นต่อเนื่องว่า ราคายางพาราท้องถิ่น ราคาประมูลตลาดกลางยางพาราการยางแห่งประเทศไทย และราคาส่งออก FOB มีทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยราคาขางแผ่นรมควันชั้น 3 ตลาดกลางยางพาราสงขลา ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 56.69 บาท (ณ 1 ตุลาคม 2563) เพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 60 บาท (ณ 30 ตุลาคม 2563) เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 41 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 และมาตรการปิดเมืองที่เริ่มคลี่คลาย รวมทั้งภาครัฐมีมาตรการแก้ปัญหา ราคาขางพาราเร่งด่วนหลายด้าน นอกจากนี้ ภาคโรงงานผลิตรอยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์เริ่มฟื้นตัว โดยเฉพาะชิ้นที่เศรษฐกิจเริ่มขยายตัว อีกทั้ง ยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลง รวมถึงราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น

ด้านราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน โดยราคาปาล์มน้ำมันรับซื้อที่หน้าโรงงานในแหล่งผลิตที่สำคัญ (สุราษฎร์ธานี กระบี่ และชุมพร) ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 4.10-5.00 บาท (ณ 1 ตุลาคม 2563) เพิ่มขึ้นระหว่างกิโลกรัมละ 6.00 - 6.90 บาท (ณ 30 ตุลาคม 2563) และราคาน้ำมันปาล์มดิบ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 25.00 - 25.25 บาท (ณ 1 ตุลาคม 2563) เพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 36-37 บาท (ณ 30 ตุลาคม 2563) เนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันปาล์มปรับเพิ่มขึ้นหลังสถานการณ์ COVID-19 เริ่มคลี่คลาย ประกอบกับมาตรการของรัฐที่กระตุ้นใช้น้ำมันปาล์ม ผลักดันส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกินของผู้ประกอบการ ทำให้ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันปาล์มเฉลี่ยเดือนละ 0.24 ล้านตัน ประกอบกับผลผลิตปาล์มน้ำมันช่วงไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม) ออกสู่ตลาดน้อย

(ร้อยละ 19 ของผลผลิตทั้งหมด 16.36 ล้านตัน) คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบเดือนตุลาคม 0.21 ล้านตัน พฤศจิกายน 0.16 ล้านตัน และธันวาคม 0.16 ล้านตัน ส่งผลให้ช่วงไตรมาสที่ 4 สต็อกน้ำมันปาล์มดิบลดลงเหลืออยู่ระหว่างเดือนละ 0.03-0.08 ล้านตัน และคาดว่า ณ สิ้นปี 2563 สต็อกน้ำมันปาล์มดิบจะปรับลดลงมาอยู่ในระดับเหมาะสมเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 0.26-0.32 ล้านตัน คาดว่าราคาปาล์มจะพุ่งต่อเนื่องจนถึงช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า ราคาขางพารา ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มยังคงทิศทางดีขึ้นจากปัจจัยกลไกตลาดและมาตรการรัฐบาล โดยเฉพาะการขับเคลื่อนโมเดล “เกษตรฯ-พาณิชย์ทันสมัย” และนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ที่รวมว.พาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯร่วมขับเคลื่อนมาต่อเนื่อง



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์  
หัวข้อข่าว : คอลัมน์: จดหมายถึงเดลินิวส์

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  
ฉบับที่ : 25956 หน้า : 19(กลาง)



เรื่อง อุปกรณ์เครื่องแต่งกายทหาร

เรียน คุณเอก วิภาวดี

ข้าพเจ้าพลทหาร กองประจำการ สังกัด ทบ.ปี 83 ในฐานะ  
ผู้ใช้ ผู้สวมใส่ ชุดอาภรณ์ที่จ่ายให้กำลังพลใช้ประจำวัน ได้ฟัง  
นักการเมืองดั่งงบประมาณ จัดซื้อและจ่ายชุดเครื่องประกอบการ  
แต่งกายในสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมานั้นเห็นว่าตรงกันข้ามกับคำ  
พูดนักการเมือง อาทิ รองเท้าฝักผลิตจากหนังพื้นอย่างดี เสื้อ  
คอกลม กางเกงกีฬา ผ้าขาวม้า มุ้ง หมอน ที่นอน ถุงเท้า รวมทั้ง  
ชุดชั้นในชาย รองเท้ากีฬา ชุดฝัก รองเท้ากีบ (รองเท้าแตะ)

จากการที่คิดก่อนเข้าประจำการว่าของแจกเหล่านี้ คงจะ  
คุณภาพไม่ดี แต่กลับตรงกันข้ามดีกว่าท้องตลาด ทงทง โดยเฉพาะ  
รองเท้าฝัก ซื้อมือมิขายทำลอกเลียนแบบราคาพันกว่าบาทแล้ว  
กรมพลศึกษา ทบ. ผ่านการทดสอบทุกอย่าง ยังมีการรบด้วยแล้ว  
เสื้อผ้าอาภรณ์ทุกอย่างต่างมีความสำคัญทุกอย่าง

สำหรับชุดของทหารประจำการมีสนราคาสูง คุณภาพดี ทงทง  
ราคาถูกไม่มีหรอก กองทัพเห็นความสำคัญสิ่งของต่าง ๆ เหล่านี้  
ถึงแม้ข้าพเจ้าเป็นเพียงพลทหารประจำการ มีสมองคิดได้ดีกว่า  
ส.ส.บางคนเสียอีก บางครั้งดูโทรทัศน์ต้องปิดอนคิดที่ว่าและนอนไม่  
หลับ เพราะคิดว่าของที่ใส่สมราคา คนใช้รู้ดี แล้วคนที่ไม่เคยได้สัมผัส  
อ้างอิงหลักฐานราคาแพง คิดไปคิดมารู้สึกกับแค้นใจหงุดหงิด อាក  
รัฐสภามีราคาแพง และยกเลิกคำร้องของ ส.ส.โดยไม่มีกฎหมาย  
คุ้มครอง ก็จะเป็นประชาธิปไตยโดยแท้ สู้อด้วยหลักฐานความจริง

ข้าพเจ้าก่อนเข้าเป็นทหารกองประจำการ มองภาพทหารไม่  
ดี เชื่อคำพูดเขาว่า แต่เมื่อเข้ามาประจำการในกองร้อยแล้ว แดกต่าง  
จากที่เคยได้ยินและเป็นประชาธิปไตยกว่าพวกที่ชอบอ้าง เพราะว่า  
มีกฎระเบียบการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน รักพวกพ้อง มี  
ความเป็นหมู่คณะ มีพี่ มีน้อง มีผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น การ  
ลงโทษเป็นไปตามกฎระเบียบวินัย อยากเห็นประชาธิปไตยที่เป็น  
สากล ไม่ใช่ประชาธิปไตยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายสูงเสียผลประโยชน์  
การได้ของดีราคาแพงเป็นประโยชน์ต่อกำลังพล

พลทหารประจำการ

**ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง**

เรื่อง ช่อมแซมถนนหมู่บ้านสุขสันต์ 2

เรียน คุณเอก วิภาวดี ที่เคารพยิ่ง

ตามที่ดิฉันเขียนจดหมายมาให้คุณเอก วิภาวดี คอลัมน์

จดหมายถึงเดลินิวส์ ช่วยเป็นกระบอกเสียงในการเป็นสื่อกลางส่ง  
เรื่องราวร้องทุกข์ เรื่องการซ่อมแซมถนนชำรุดทรุดโทรมในหมู่บ้าน  
สุขสันต์ 2 ซอย 92/2 ถนนเพชรเกษม เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  
โดยมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการซ่อมแซมให้เรียบร้อยแล้วตั้งแต  
วันที่ 5 ตุลาคม 2563

จากนั้นดิฉันเขียนจดหมายไปหาคุณเอก วิภาวดี คอลัมน์  
จดหมายถึงเดลินิวส์ อีกครั้ง เพื่อแสดงความขอบคุณ คุณเอก วิภาวดี  
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตบางแค ขอให้คุณเอก วิภาวดีและ  
ครอบครัว นสพ.เดลินิวส์ มีความสุข สุขภาพแข็งแรง

ยุพา พัชรวงศ์วานิชย์

**ผ่านวิกฤติไปด้วยกัน**

เรื่อง ไข่ไก่ปรับราคาสูงขึ้น

เรียน คุณเอก วิภาวดี

ปัจจุบันราคาไข่ไก่ก่ละกันหน้าฟาร์มเกษตรกรปรับราคาขึ้น  
นั้น เป็นผลจากความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม ที่ภาครัฐ โดย  
กรมปศุสัตว์ รับฟังเสียงเกษตรกรผู้เลี้ยงที่ในช่วงที่ผ่านมาต้องประสบ  
กับภาวะราคาตกต่ำ จากปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด

แผนกิจกรรมเพื่อสร้างเสถียรภาพราคาไข่ไก่ จึงถูกขับเคลื่อน  
ให้เดินหน้าอย่างรวดเร็ว ด้วยการขอความร่วมมือผู้ประกอบการเลี้ยง  
ไข่ไก่รายใหญ่ ที่มีปริมาณแม่ไก่ไข่ยืนกรงขนาด 1 แสนตัวขึ้นไป ร่ว  
มกันควบคุมการปลดแม่ไก่ จากเดิมที่ต้องปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรงอายุ 80  
สัปดาห์ ให้ขยับเวลาปลดเร็วขึ้นที่อายุ 75 สัปดาห์ ส่วนเกษตรกร  
รายเล็กลงมาปลดแม่ไก่ตามระยะเวลาที่กำหนดปกติที่ 80 สัปดาห์  
ทำให้ปริมาณแม่ไก่ไข่ลดลง ผลผลิตไข่เข้าสู่สมดุลกับปริมาณการ  
บริโภค

ขณะเดียวกัน ทางการได้เร่งผลักดันกิจกรรมส่งออกไข่ไก่  
โดยให้ผู้ผลิตลูกไก่ไข่ 16 ราย ร่วมกันส่งออกไข่ไปยังต่างประเทศ  
เพื่อระบายปริมาณไข่ไก่ส่วนที่เกินจากการบริโภคภายในประเทศ  
จำนวนรวม 200 ล้านฟอง พบว่าจนถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมา ไทย  
สามารถส่งออกไข่ไก่ไปแล้วถึง 330 ตู้คอนเทนเนอร์ หรือ 107.34  
ล้านฟอง ถือเป็นความสำเร็จของผู้ผลิตลูกไก่ไข่ทั้ง 16 ราย ที่ช่วย  
กันสร้างสมดุลระหว่างปริมาณผลผลิตและการบริโภค แม้จะต้อง  
แบกรับภาระขาดทุน

ขณะที่ต้นทุนการเลี้ยงตามข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจ  
การเกษตร (สศก.) ฟุ่งสูงขึ้น เพื่อประกับประคองอุตสาหกรรมไข่  
ไก่ทั้งประเทศให้เดินหน้าต่อไป ไม่ใช่เกษตรกรต้องล้มหายตายจาก  
เพราะภาวะราคาตกต่ำ ให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

เกษตรกรผู้เลี้ยงทั่วประเทศต่างให้ความร่วมมือช่วยกัน  
แก้ไขปัญหาด้วยการปลดแม่ไก่แก่ยืนกรงตามกำหนดของภาครัฐ  
เพื่อไม่ให้ผู้เลี้ยงทั่วประเทศประสบภาวะขาดทุนจนต้องเลิกอาชีพ  
เพราะจะกระทบกับอุตสาหกรรมการผลิตไข่ไก่ในภาพรวมของ  
ประเทศ

ธวัชวีรรณ สุขสำราญ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อข่าว : Zoning by Agri-Map เปลี่ยนพืชรายได้เพิ่ม

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 22934 หน้า : 17(กลาง)



# Zoning by Agri-Map

## เปลี่ยนพืชรายได้เพิ่ม

**นางอัญญา ตราไช รองเลขาธิการ**

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยว่า จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิต โดยเฉพาะสินค้าข้าวและยางพาราในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเป็นการผลิตที่เหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ตามแผนที่เกษตร เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นางอัญญาตราไชรองเลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยว่า การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2562 กำหนดพื้นที่เป้าหมาย 24 จังหวัด พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม 188,595 ไร่ มาเป็นการทำประมง ปลูกเลี้ยงสัตว์ พืชเศรษฐกิจอื่น เช่น อ้อย โรงงาน

มันสำปะหลัง รวมถึงปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และเกษตรผสมผสาน พบว่า ฤดูกาลผลิตปี 2562/63 เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนจากข้าวมาทำเกษตรอื่น ได้รับผลผลิตทั้งหมดแล้ว 42% ได้ผลผลิตบางส่วน 21% และยังไม่ได้รับผลผลิต 37% เนื่องจากอยู่ในระหว่างรอการเก็บเกี่ยว





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อข่าว : Zoning by Agri-Map เปลี่ยนพืชรายได้เพิ่ม

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 22934 หน้า : 17(กลาง)

และ  
เป็น  
ไม้ผล  
ไม้ยืนต้น ซึ่ง  
ให้ผลตอบแทนระยะยาว  
โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

89% ยังคงผลิตสินค้าแบบที่ปรับเปลี่ยนมาอย่างต่อเนื่อง และมีเกษตรกร 28% ต้องการขยายพื้นที่ เพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรายละ 5 ไร่ “ด้านการประเมินผลทางเศรษฐกิจภาพรวมเกษตรกรพอใจมาก เพราะนอกจากจะได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วนแล้ว ทุกชนิดสินค้าที่เก็บเกี่ยวผลผลิต ยังให้ผลตอบแทนสูงกว่าการปลูกข้าว โดยกำไรจากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สูงกว่าไร่ละ 2,696 บาท/ปี

อ้อยโรงงานสูงกว่าไร่ละ 1,408 บาท/ปีเกษตรกรผสมผสาน สูงกว่าไร่ละ 648 บาท/ปี ประมง สูงกว่าไร่ละ 286 บาท/ปี และหญ้าเลี้ยงสัตว์ สูงกว่าไร่ละ 285 บาท/ปี ที่สำคัญเกษตรกรที่ทำประมงและเกษตรกรผสมผสาน สามารถลดรายจ่ายค่าอาหารในครัวเรือนได้อีกด้วย”

นางอัญชนากล่ำอิกวาทังนี้ การดำเนินโครงการในระยะต่อไป ควรดำเนินกิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิตถ่ายทอดความรู้สำหรับการปรับเปลี่ยนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องในระยะ

ยาวรวมทั้งผลักดันให้สหกรณ์เข้ามามีบทบาทจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรให้มากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่ม โดยเกษตรกรที่สนใจปรับเปลี่ยนการผลิตตามพื้นที่ Agri-Map สามารถขอคำแนะนำได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดในพื้นที่.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ mgronline.com

หัวข้อข่าว : สศก.คาด GDP การเกษตรปี 63 ตีดลบ 3.4 ถึงลบ 2.4%

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

MGR  
ONLINE

ค้นหา

Q

NEWS 1 ลงชื่อเข้าใช้



เศรษฐกิจ

Lite Version

หน้าหลัก / ทันเหตุการณ์ / Breaking News / เศรษฐกิจ

## สศก.คาด GDP การเกษตรปี 63 ตีดลบ 3.4 ถึงลบ 2.4%

เผยแพร่: 4 พ.ย. 2563 18:59 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ (จีดีพี) การเกษตรตลอดปี 2563 ว่า จะหดตัวอยู่ในช่วงตีดลบ 3.4 ถึงลบ 2.4% เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยสาขาพืช และสาขาบริการทางการเกษตร มีทิศทางปรับตัวลดลงตามการผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญหลายชนิดที่มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากหลายพื้นที่ประสบภัยแล้ง ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการผลิตทางการเกษตร

ส่วนช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2563 มีฝนตกเพิ่มขึ้น ทำให้เกษตรกรมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีในช่วงครึ่งหลังของปี ซึ่งกระทรวงเกษตรฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรได้อย่างทันท่วงที

ส่วนสาขาประมง คาดว่าจะปรับตัวลดลง ทั้งการทำประมงทะเลและประมงน้ำจืด เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนและปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเลี้ยง ในขณะที่สาขาปศุสัตว์และสาขาป้าไม้ คาดว่าจะขยายตัวได้ตามความต้องการของตลาดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ prachachat.net

หัวข้อข่าว : จีดีพีเกษตรทรุด ปี'63 พืชโควิด-ภัยแล้ง หดตัวติดลบ 3.4%

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

## ประชาชาติธุรกิจ

WWW.PRACHACHAT.NET ออนไลน์

หน้าแรก หุ่น-การเมือง ◯ อสังหา เศรษฐกิจ ◯ การตลาด การเมือง ต่างประเทศ ในประเทศ รมท ◯ ไอที ก่อตั้ง CSR-HR ดีไลฟ์ ◯  
วิดีโอ

### จีดีพีเกษตรทรุด ปี'63 พืชโควิด-ภัยแล้ง หดตัวติดลบ 3.4%

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 - 18:16 น.

Facebook Twitter LINE



**นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจ (จีดีพี) การเกษตรตลอดปี 2563 คาดว่าจะหดตัวอยู่ในช่วงติดลบ 3.4 ถึง ลบ2.4% เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยสาขาพืช และสาขาบริการทางการเกษตร มีทิศทางปรับตัวลดลงตามการผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญหลายชนิดที่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากหลายพื้นที่ประสบภัยแล้ง ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการผลิตทางการเกษตร

ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2563 มีฝนตกเพิ่มขึ้น ทำให้เกษตรกรมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าวในปีในช่วงครึ่งหลังของปี ซึ่งกระทรวงเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรได้อย่างทันท่วงที ส่วนสาขาประมง คาดว่าจะปรับตัวลดลง ทั้งการทำประมงทะเลและประมงน้ำจืด เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนและปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเลี้ยง ในขณะที่สาขาศุสัตว์และสาขาปศุสัตว์ คาดว่าจะขยายตัวได้ตามความต้องการของตลาดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ prachachat.net

หัวข้อข่าว : จีดีพีเกษตรทรุด ปี'63 พืชโควิด-ภัยแล้ง หดตัวติดลบ 3.4%

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

## ประชาชาติธุรกิจ

WWW.PRACHACHAT.NET ออนไลน์

หน้าแรก [หุ้น-การมีเงิน](#) [อสังหา](#) [เศรษฐกิจ](#) [การตลาด](#) [การเมือง](#) [ต่างประเทศ](#) [ในประเทศ](#) [รถยนต์](#) [ไอที](#) [ท่องเที่ยว](#) [CSR-HR](#) [ไลฟ์](#)

วิดีโอ

“การคาดการณ์แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 สศก. ยังมีปัจจัยและสถานการณ์สำคัญที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง อาทิ ความแปรปรวนของสภาพอากาศ การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ โดยสถานการณ์การระบาดที่ยังคงยืดเยื้อและความเสี่ยงของการกลับมาระบาดในรอบที่ 2 และความเสี่ยงจากความขัดแย้งระหว่างประเทศทั้งในด้านการค้าและความมั่นคงที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการลงทุน ” นายฉันทานนท์ กล่าว

สำหรับการประเมินภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 3/2563 พบว่าปรับตัวลดลง 0.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยสาขาพืช สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาป่าไม้ หดตัวลง ขณะที่สาขาปศุสัตว์ยังคงขยายตัวได้ดี ซึ่งสาขาพืช ยังคงปรับตัวลดลงอยู่ที่ 0.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยผลผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญที่ลดลง ได้แก่ ข้าวนาปรัง มันสำปะหลัง สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน มังคุด และเงาะ สาขาบริการทางการเกษตร ลดลงอยู่ที่ 0.2%

สาขาประมง ลดลงอยู่ที่ 0.9% ส่วนสาขาป่าไม้ลดลงอยู่ที่ 1% ส่วนสาขาปศุสัตว์ยังคงขยายตัวได้ดีต่อเนื่องอยู่ที่ 2.4% จากการเพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่นและจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกเนื้อไก่ที่สำคัญของไทย





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

จากเว็บไซต์ [khaosod.co.th](http://khaosod.co.th)

ฉบับที่ : - หน้า : -

หัวข้อข่าว : สศก. คาดปี'63 จีดีภาคเกษตรหดตัว -2.4%ถึง-3.4% เหตุแล้งทำผลผลิต...



KhaosodOnline วันพฤหัสบดีที่ 5 พ.ย. 2563



ข่าวเด่น ข่าวโควิด-19 เงินดิจิทัล 5,000 บาท ภัยพิบัติ ภัยแล้ง ภัยน้ำท่วม กองทุนหมู่บ้าน กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนสวัสดิการสังคม Lifestyle เทคโนโลยีการเกษตร

## สศก. คาดปี'63 จีดีภาคเกษตรหดตัว -2.4%ถึง-3.4% เหตุแล้งทำผลผลิตข้าว-มัน-ปาล์ม ลด ขณะที่ยางกรีดไม่ได้

เศรษฐกิจ



### สศก. คาดปี'63 จีดีภาคเกษตรหดตัว -2.4%ถึง-3.4% เหตุแล้งทำผลผลิตข้าว-มัน-ปาล์ม ลด ขณะที่ยางพาราฝนตกหนักกรีดไม่ได้

สศก.คาดจีดีพีเกษตรหด - นายอันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(สศก.)เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 3 ปี 2563 (ก.ค.-ก.ย.) หดตัว 0.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยสาขาพืช สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาป่าไม้ หดตัวลงไตรมาส 3 ปรับตัวดีกว่าไตรมาส 2 เนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้งที่ต่อเนื่องถึงช่วงกลางปี เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ของประเทศ รวมทั้งปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำสำคัญและปริมาณน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติมีปริมาณน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ สาขาพืช ซึ่งเป็นสาขาการผลิตหลักยังคงหดตัว 0.8% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดยผลผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญที่ลดลง ได้แก่ ข้าวนาปรัง มันสำปะหลัง สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมันมังคุด และเงาะ ขณะที่ยางพาราลดลงจากจำนวนวันกรีดยางที่ลดลงจากฝนตกชุก รวมถึงการขาดแคลนแรงงานในการกรีดยาง การผลิตพืชหลักที่ลดลงยังส่งผลให้ สาขาบริการทางการเกษตร หดตัวตามไปด้วย โดยไตรมาส 3 หดตัว 0.2%

สำหรับสาขาประมง หดตัวเช่นกันที่ 0.9% จากปริมาณการเลี้ยงกุ้งทะเลและสัตว์น้ำจืดที่ลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลง ส่งผลให้เกษตรกรปรับลดพื้นที่การเลี้ยง ปรับลดจำนวนลูกพันธุ์ และชะลอการลงทุน

ส่วนสาขาป่าไม้หดตัว 1.0% จากปริมาณผลผลิตไม้ยูคาลิปตัส ไม้ยางพารา และครั้ง ที่ลดลงตามความต้องการของตลาดและการส่งออกที่ชะลอตัวจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 สาขาปศุสัตว์ยังขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ 2.4% จากการเพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่นและจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกเนื้อไก่ที่สำคัญของไทย และการใช้สายพันธุ์โคนมที่เหมาะสม ส่งผลให้อัตราการให้น้ำนมเพิ่มขึ้น



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ [khaosod.co.th](http://khaosod.co.th)

หัวข้อข่าว : สศก. คาดปี'63 จีดีพีภาคเกษตรหดตัว -2.4%ถึง-3.4% เหตุแล้งทำผลผลิต...

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -



**KhaosodOnline** วันพฤหัสบดีที่ 5 พ.ย. 2563



ข่าวเด่น ข่าวโควิด-19 เด่นของวันนี้ โลกนี้ ฟ้า ภูเขา ทีวี คลังบันเทิงรายวัน คลังจอ Lifestyle เท้าใจสมัครใจ

หน้าหลัก > เศรษฐกิจ > สศก. คาดปี'63 จีดีพีภาคเกษตรหดตัว -2.4%ถึง-3.4% เหตุ...

สำหรับภาวะเศรษฐกิจการเกษตรตลอดปี 2563 คาดว่า จะหดตัวอยู่ในช่วง - 3.4% ถึง -2.4%เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยสาขาพืช และสาขาบริการทางการเกษตร มีทิศทางหดตัวลงตามการผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญหลายชนิดที่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากหลายพื้นที่ประสบภัยแล้ง ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการผลิตทางการเกษตร

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนส.ค.-ก.ย. 2563 มีฝนตกเพิ่มขึ้น ทำให้เกษตรกรมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีในช่วงครึ่งหลังของปี ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรได้อย่างทันที่

ส่วนสาขาประมง คาดว่าจะปรับตัวลดลง ทั้งการทำประมงทะเลและประมงน้ำจืด เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนและปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเลี้ยง ในขณะที่สาขาสัตว์และสาขาป่าไม้ คาดว่าจะขยายตัวได้ตามความต้องการของตลาดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

คาดการณ์แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 สศก. ยังมีปัจจัยและสถานการณ์สำคัญที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง อาทิ ความแปรปรวนของสภาพอากาศ การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ โดยสถานการณ์การระบาดที่ยังคงยืดเยื้อและความเสี่ยงของการกลับมาระบาดในรอบที่ 2 และความเสี่ยงจากความขัดแย้งระหว่างประเทศทั้งในด้านการค้าและความมั่นคงที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการลงทุน เป็นต้น



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ [siamrath.co.th](http://siamrath.co.th)

หัวข้อข่าว : "เฉลิมชัย" สั่งลุยโครงการประกันรายได้ข้าว-ยาง ไร่!! ผลิตรั้วกันยาง...

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

**สยามรัฐ**

เพิ่มเพื่อน 40K

เฟซบุ๊ก | ทวิตเตอร์ | ยูทูบ | เข้าสู่ระบบ

หน้าหนึ่ง ราชสำนัก การเมือง > อาชญากรรม ต่างประเทศ ภูมิภาค กีฬา เศรษฐกิจ > เทคโนโลยี การศึกษา วาไรตี้ เกษตร

คอลัมน์ > กทม. ยานยนต์ อวกาศ สหกรณ์ บันเทิง สตรี วิถีใส-นิวเจน ท่องเที่ยว วัฒนธรรม ศาสนา-ความเชื่อ พระเครื่อง คุณภาพชีวิต รอบบ้านรอบเมือง

## "เฉลิมชัย" สั่งลุยโครงการประกันรายได้ข้าว-ยาง ไร่!! ผลิตรั้วกันยางครบปี ส่งออกยุคโควิด

ทวิต 3 Share 1

สยามรัฐออนไลน์ ๕ พฤศจิกายน 2563 16:40 น. เกษตร



กระทรวงเกษตรฯ อนุมัติคณะรัฐมนตรีสัญจรทันที “เฉลิมชัย” สั่งเร่งดำเนินโครงการประกันรายได้ชาวนาและชาวสวนยาง 2.9 ล้านครัวเรือนกว่า 6 หมื่นล้านบาท เผยสินค้าเกษตร-อาหาร และผลิตภัณฑ์ยางครบปีการส่งออกยุคโควิด คาดแนวโน้มดีขึ้นเป็นผลจากโมเดล “เกษตรผลิต-พาณิชย์ตลาด” เตรียมวิเคราะห์ผลกระทบตลาดอเมริกาและจีนหลังทราบผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวประจำสัปดาห์ว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรและมาตรการเสริมพื้นที่หลังจากรวม.สัญจรภูเก็ตอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/2564 วงเงิน 51,858 ล้านบาท และโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางระยะที่สองวงเงิน 10,042 ล้านบาทเพื่อดูแลเกษตรกร 2.9 ล้านครัวเรือนรวมวงเงินกว่า 6.19 หมื่นล้านบาท เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวนาและชาวสวนยางในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ [siamrath.co.th](http://siamrath.co.th)

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

หัวข้อข่าว : "เฉลิมชัย" สั่งลุยโครงการประกันรายได้ข้าว-ยาง โว!! ผลผลิตภัยขาง...

นอกจากนี้ กรม.สัญญา ยังอนุมัติมาตรการคู้ชานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 ประกอบไปด้วย 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีการผลิต 2563/64 วงเงิน 19,826 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 1 พฤศจิกายน 2563-31 ธันวาคม 2564 2.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2563/64 วงเงิน 15,000 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ ตุลาคม 2563-31 ธันวาคม 2564 และ 3.โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก วงเงิน 610 ล้านบาท ปีการผลิต 2563/64 ระยะเวลาโครงการ 1 ตุลาคม 2563-31 ตุลาคม 2565 ซึ่งจะสามารถดูดซับอุปทานในช่วงที่ข้าวเปลือกออกสู่ตลาดมากเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก มีเป้าหมายอยู่ที่ 7 ล้านตันข้าวเปลือก และจะส่งผลให้ราคาข้าวมีเสถียรภาพช่วยให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณในการชดเชยตามโครงการประกันรายได้ โดยทั้ง 3 โครงการจะใช้เงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 35,999 ล้านบาท รวมทั้งโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/2564 โดยให้จ่ายเงินเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับกรมการส่งเสริมการเกษตร ในอัตราไร่ละ 500 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท เป็นการจ่ายก่อนในเบื้องต้น วงเงินจ่ายขาด 28,046 ล้านบาท

นอกจากนี้ กรม.ยังอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 2 วงเงิน 10,042 ล้านบาท ครอบคลุมเกษตรกรชาวสวนยางกว่า 1.8 ล้านราย พื้นที่ปลูกยางพารากว่า 18 ล้านไร่ โดยยึดหลักเกณฑ์เดิมตามโครงการระยะที่ 1 ส่วนระยะเวลาโครงการ เดือนกันยายน 2563-กันยายน 2564 (ประกันรายได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-1 มีนาคม 2564) ยิ่งกว่านั้น กรม.สัญญา ยังได้อนุมัติ โครงการคู้ชานตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2563 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโรคโควิด-19 และช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางขายไม้ยางพาราได้ในราคาที่ เป็นธรรม รวมถึงสนับสนุนการลดพื้นที่ปลูกยางพารา โดยธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่เกิน 600 ล้านบาท และมีค่าบริหารจัดการโครงการ 4 ล้านบาท ส่วนเป้าหมายของโครงการมีดังนี้ (1) ผู้ประกอบการไม้ยางและผลิตภัณฑ์สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ร้อยละ 80 (2) กระตุ้นการโค่นยาง จำนวน 400,000 ไร่ และดูดซับไม้ยางจากการโค่น จำนวน 12 ล้านต้น และ (3) ราคาไม้ยางที่คาดหวังเฉลี่ย 1,300 บาทต่อตัน ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2565

นายอลงกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายใต้โมเดล “เกษตรผลิต-พาณิชย์ตลาด” ตามยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตมีผลทำให้สถานการณ์การส่งออกดีขึ้นติดลบน้อยลง ทั้งนี้ จากรายงานของกระทรวงพาณิชย์ในช่วง 9 เดือนของปี 2563 (ม.ค.-ก.ย.) มีมูลค่า 172,996 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 7.33% เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ถือว่าติดลบน้อยลง โดยการส่งออกไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะส่งออกได้มูลค่า 56,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 6% ทำให้ยอดรวมทั้งปี 2563 จะส่งออกมูลค่า 228,904 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ติดลบประมาณ 7% ไม่ติดลบถึง 2 หลัก อย่างที่เคยมีการคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทำให้การส่งออกกลับมาฟื้นตัวดีขึ้น มาจากการฟื้นตัวของสินค้าส่งออกหลายกลุ่มที่ส่งออกติดลบน้อยลง และหลายตัวเริ่มขยายตัวดีขึ้น โดยมีสินค้า 3 กลุ่มหลักที่ส่งออกเติบโตได้ดี คือ สินค้าอาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง น้ำมันปาล์ม สุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง เครื่องดื่ม สิ่งปรุงรสอาหาร อาหารสัตว์เลี้ยง และสินค้าที่เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาด เช่น ถุงมือยาง เป็นต้น นอกจากนี้เป็นสินค้านอกกลุ่มอาหารคือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่บ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เพอร์ซิเจอร์และชิ้นส่วน ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง เครื่องซักผ้า และโซลาร์เซลล์

“ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 โลกกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนอาหารและเป็นโอกาสของประเทศไทยในฐานะครัวโลก กระทรวงเกษตรฯ จึงเร่งขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคเกษตรและอาหารอย่างต่อเนื่องด้วยนโยบายเกษตรปลอดภัย นโยบายตลาดนำการผลิตและนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรเน้นแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตภาพ (productivity) รวมทั้งสร้างศักยภาพใหม่และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยตลอดจนการเดินทางปฏิรูปการบริหารของ 22 หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อเนื่อง” นายอลงกรณ์ กล่าว

สำหรับประเด็นผลกระทบทั้งบวกและลบกรณีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั้น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะวิเคราะห์ผลกระทบทางนโยบายที่มีผลต่อตลาดอเมริกาและจีนทันทีที่ทราบผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ตลาดสหรัฐขยายตัวเพิ่มเกือบ 20% ทั้งนี้ ตลาดส่งออกของไทย มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นโดยตลาดหลัก เพิ่ม 6.3% ได้แก่ สหรัฐฯ เพิ่ม 19.7% ญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป 15 ประเทศ อัตราติดลบดีขึ้นโดยลดลงเพียง 1.9% และ 4.4% ตลาดศักยภาพสูง ลด 8.1% โดยอาเซียน 5 ประเทศ ลด 15.6% CLMV ลด 4.8% และเอเชียใต้ ลด 6.3% แต่จีนกลับมาขยายตัวเพิ่ม 6.9% และตลาดศักยภาพระดับรอง ลด 10.1% โดยตะวันออกกลาง ลด 26.1% ลาตินอเมริกา ลด 14.5% รัสเซียและกลุ่มประเทศ CIS ลด 31.5% ทวีปแอฟริกา ลด 15.3% แต่การส่งออกไปทวีปออสเตรเลีย เพิ่ม 2.1% เป็นบวกในรอบ 6 เดือน

## นานสงเสริมซื้อขายรังไหม



เข้าไปให้ความรู้ด้านวิชาการ เทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนสนับสนุนพันธุ์หม่อนและไขไหมพันธุ์ดี ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกร ทำให้มีเกษตรกรหันมาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นอาชีพหลักมากขึ้น ทั้งเกษตรกรรายเก่าที่เลิกปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไปแล้วและหันกลับมาปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และเกษตรกรรายใหม่ที่สนใจมาประกอบอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ปัจจุบันมีเกษตรกรประมาณ 600 ราย

ทั้งนี้ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน ได้เริ่มดำเนินการซื้อขายรังไหมในระบบ

เกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) ตั้งแต่ปี 2556 โดยทำสัญญาซื้อขายระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับบริษัทเอกชน ปัจจุบันมีเกษตรกรที่จดทะเบียนในระบบแล้ว จำนวน 310 รายการ ซื้อขายรังไหมในระบบเกษตรพันธสัญญาดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตามนโยบายตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในด้านการตลาดให้กับเกษตรกร และสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้เป็นอย่างดี.

นายสัญญา ทองสีดา รักษาการผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ น่าน พร้อมด้วยนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ติดตามการซื้อขายรังไหมของบริษัทจุลไหมไทย จำกัด กับเกษตรกรจังหวัดน่าน พะเยา และเชียงราย ในระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2563 โดยผลการซื้อขายรังไหมจากเกษตรกร 223 ราย (จากการเลี้ยงไหม 1 รุ่น) ตั้งแต่แรกฟักจนถึงมีผลผลิตที่สามารถจำหน่ายได้ใช้เวลาประมาณ 25-26 วัน) มี

จำนวนไขไหม 431 แผ่น ได้ผลผลิตรังไหม 7,504.53 กิโลกรัม คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,160,518 บาท ซึ่งครั้งนี้เป็นการซื้อขายรังไหมรุ่นที่ 8 คาดการณ์จำนวนผลผลิตรังไหมตลอดทั้งปี 2563 จำนวน 70 ตัน และสร้างรายได้รวมให้กับเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน ได้ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอุตสาหกรรมให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่าน พะเยาและเชียงราย ตั้งแต่ปี 2535 โดยได้

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/บทความ

วันที่: พุธที่ 5 พฤศจิกายน 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14436

Col.Inch: 15.69

Ad Value: 14,121

ภาพขาว: ประชุม

หน้า: 2(ล่าง)

PRValue (x3): 42,363

คลิป: ขาว-ดำ



*ประชุม : ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินการตามแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนจำเป็นเร่งด่วน*



กิจกรรมขององค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม หรือ แอปเตอร์เรายังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง แม้ว่าจะต้องเผชิญกับปัญหาการชะงักงันของการเดินทางไปมาหาสู่เพื่อดำเนินการระหว่างประเทศสมาชิก อันเป็นผลมาจากการระบาดของโควิด-19 แต่ในที่สุดเมื่อวานนี้เช้า ประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสามโดยผู้นำสูงสุดก็ได้ร่วมกันพิจารณาและประกาศยอมรับถือว่า ภัยพิบัติจากโควิด-19 เป็นภัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความมั่นคงทางอาหารด้วย เรื่องนี้หลังจากที่ได้มีการประกาศไปแล้ว ดูเหมือนฝ่ายสำนักเลขาธิการอาเซียน ที่ตั้งอยู่กรุงจาการ์ตาก็จะติดตามอยู่ตลอดเวลา โดย ดร.มินห์ ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการเกษตรของอาเซียน ได้ส่งอีเมลล์มาสอบถามความก้าวหน้ากับแอปเตอร์เรเกือบทุกสัปดาห์ หากแต่ก็ยังไม่มียุทธศาสตร์ใดที่ประสบปัญหาจนต้องร้องขอความช่วยเหลือสักที

แต่ในที่สุด ข้าวคราวจากสี่มณฑลชนในระยกลางเดือนกันยายนก็พากันรายงาน ว่า ประเทศเมียนมาโดนโควิด-19 เล่นงานอย่างหนักเข้าให้แล้ว จากที่เมื่อช่วงแรกๆ ต้นปี ไม่ปรากฏว่ามีรายงานการระบาดของโควิด-19 ในประเทศเมียนมาเลย ความจริงเมื่อช่วงต้นปี 2563 ขณะที่หลายๆ ประเทศรวมทั้งไทยเรา มีตัวเลขการระบาดของโควิด-19 มากบ้างน้อยบ้าง แต่สำหรับเมียนมา กลับไม่มีข่าวการระบาดเลยจนเป็นที่น่าสงสัยอย่างไรก็ดี ถือเป็นความโชคดียังพวกเรา รวมทั้งประเทศสมาชิกแอปเตอร์ด้วยที่เป็นเช่นนั้น เพราะได้มีโอกาสจัดประชุมคณะกรรมการแอปเตอร์ที่เมืองพุกามตามแผนที่กำหนดไว้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี อีกทั้งผมเองและทีมงานหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนก็ยังได้ไปร่วมงานส่งมอบข้าวอีกครั้งหนึ่งที่

เมืองชิตะเว รัฐยะไข่ ตามที่ได้เขียนเล่าไปแล้วในฉบับก่อนๆ ตอนที่อยู่เมืองชิตะเวนั้นเป็นช่วงราวๆ เดือนมีนาคม อากาศร้อนมาก ยังปรารถนากับพรรคพวกอยู่เลยว่า เมียนมาไม่ประสบการระบาดคงเนื่องจากเหตุที่มีอากาศที่ร้อนมากนี่แหละ ทำให้เชื้อโควิด-19 คงทนอยู่ไม่ได้ ช่างน่าอิจฉาจัง ซึ่งก็เหมือน



กับประเทศอินเดีย ในช่วงต้นๆ เช่นกันที่ไม่มีรายงานการระบาด และหลายคนก็ชื่นชมกันว่า คนอินเดียคงกินพวกสมุนไพรเครื่องเทศกันเยอะ สามารถต้านทานเชื้อได้ แล้วพอมายังปัจจุบันเป็นอย่างไรล่ะ อากาศร้อนกับสมุนไพรปรากฏว่าพ่ายแพ้โควิดกระเจิง ก็ที่เมืองชิตะเวที่ผมเดินเหินตลกกลางตลาดนั้นแหละ ที่เริ่มต้นการ

ระบาดของโควิดของจนต้องถือคาวนเป็นเมืองแรกของเมียนมาในปัจจุบัน ก่อนที่จะกระจายลงมาเมืองอย่างกุ้งเสียอีก ที่นี้ก็ได้รับระบาดไปจนเกือบทั่วประเทศ พอๆ กับอินเดียเจ้าพ่อเครื่องเทศ

ปกติก็ค่อนข้างแออัดอยู่แล้ว เมื่อโดนมันนี้ เมียนมาก็เลยจำเป็นต้องร้องขอความช่วยเหลือด้านข้าวจากแอปเตอร์แบบเร่งด่วน เนื่องจากการถือคาวนเมืองต่างๆ ทำให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรไม่สามารถออกจากบ้านไปทำมาหากินหรือทำการเพาะปลูกได้เหมือนเดิม อาหารการกินที่เก็บสำรองไว้ย่อมร่อยหรอลงทุกขณะ ยิ่งการระบาดและจำนวนผู้ติดเชื้อจากโควิดทวีความรุนแรงมากขึ้น ปัญหาด้านความมั่นคงทางอาหารก็ย่อมก่อให้เกิดความวิตกกังวลกับประชาชนโดยทั่วไป และทำให้เขตและรัฐทั้งหมดภายในประเทศต้องกำหนดมาตรการระมัดระวังมากขึ้น และแน่นอนครับว่า ปัญหาขาดแคลนอาหารก็ทำให้รัฐบาลเมียนมาทนนิ่งเฉยอยู่ไม่ได้

สำนักงานเลขาธิการแอปเตอร์เราพร้อมเสมอที่จะช่วยเป็นตัวกลางในการประสานงานความช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่ประสบภัย หลังจากที่ได้พิจารณารายงานสถานการณ์ภัยโควิด

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 5 พฤศจิกายน 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14436

Col.Inch: 46.70 Ad Value: 42,030

หน้า: 8(บนซ้าย)

PRValue (x3): 126,090

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ซอกแซกอาเซียน

ที่ทางกระทรวงเกษตรฯ เมียนมาส่งมาพบว่าเข้าหลักเกณฑ์ในการที่จะช่วยเหลือได้ เราจึงเร่งทำหนังสือเวียนไปยังประเทศสมาชิกทั้ง 13 ประเทศ เพื่อขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือด้านข้าวแก่ประเทศเมียนมา ปัจจุบันขณะที่ผมเขียนบทความอยู่นี้ จากการประสานภายในพบว่าอาจจะมีประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เสนอตัวเป็นผู้สนับสนุนบริจาคข้าวสาร ซึ่งเป็นประเภทความช่วยเหลือของเทียร์ 3 ก็ค่อนข้างจะเป็นปกติครับสำหรับประเทศผู้ให้ ที่มักจะมาจาก 2 ประเทศนี้ เป็นหลัก ทั้งนี้จะเป็นเพราะเขามีนโยบายและเป้าหมายชัดเจน สำหรับการช่วยเหลือในแต่ละปี ตอนนี้ก็ยังรอการปรับตัวของประเทศจีนอยู่ คาดว่าเร็วๆ นี้ก็จะเข้ามาเป็นผู้เล่นหลักประเทศต่อๆ ไปครับ

ชาญพิทยา ฉิมพาลี  
[chanpithya@apterr.org](mailto:chanpithya@apterr.org)



## ศูนย์แก้มลพิษอากาศ-ลดฝุ่นจิ๋ว

ทส. - เมื่อวันที่ 4 พ.ย. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานการเปิดศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. นายธีรภัทร ประจวบสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (กพ.) และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายวราวุธกล่าวว่า ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจะเป็นวอร์รูมในการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังรวบรวมข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและรายงานผู้สาธารณะ และหากเกิดสถานการณ์ใดๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยกระดับดำเนินงานอย่างเข้มงวด เพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว โดยทส.จะเป็นเจ้าภาพประสานงานกับหน่วยงาน เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการดูแลพื้นที่การเกษตร กระทรวงคมนาคม ดูแลเรื่องมาตรฐานควันดำ กระทรวงอุตสาหกรรม ในการควบคุมการเผาอ้อย กระทรวงมหาดไทย เพื่อประสานกับผวจ. ผู้นำท้องถิ่น จัดระเบียบการเผา กระทรวงสาธารณสุข แจ้งเตือนประชาชนในการดูแลสุขภาพ

ขณะที่นายจตุพรกล่าวเสริมว่า ศูนย์ดังกล่าวจะจัดแถลงข่าวสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมควบคุมมลพิษ กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่เป็นโฆษกศูนย์ ซึ่งจะอธิบายให้ความรู้กับประชาชนได้ในทุกเรื่อง

ด้านนายอรรถพลกล่าวว่า ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจะเชื่อมโยงกับทุกกระทรวง โดยนำบทเรียนปี 2562 มาประยุกต์ใช้ ให้เข้าถึงแหล่งกำเนิดมลพิษ เพิ่มเรื่องการเผาในที่โล่ง โดยแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติฯ เชื่อว่าปริมาณฝุ่นละอองจะลดลงได้ร้อยละ 20 ตามเป้าหมายที่วางไว้

# ไม่นำเข้าหมูสหรัฐฯ

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีสหรัฐฯประกาศตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) ที่ให้กับสินค้าไทย 281 รายการ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค.นี้ เพราะไทยไม่เปิดตลาดนำเข้าเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ที่มีสารเร่งเนื้อแดง แรคโทพามีเนตคั่งจากสหรัฐฯว่า ขอยืนยันว่า ไทยไม่มีนโยบายเปิดตลาดนำเข้าสินค้าดังกล่าว เพราะต้องคำนึงถึงสุขภาพของคนในประเทศและเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูในประเทศที่มีจำนวนมากด้วย ส่วนกรณีนี้ในระหว่างนี้สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (ยูเอสทีอาร์) เปิดโอกาสให้ไทยหารือ และชี้แจงกรณีการตัดสิทธิ ได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ไทยที่ประจำอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประสานงาน แต่ที่ผ่านมา ได้ทำงานร่วมกับยูเอสทีอาร์มาโดยตลอด

“เรื่องการเปิดตลาดนำเข้าต้องคุยกันกับหลายกระทรวง โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ เพราะเกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงสาธารณสุข เกษตรกรผู้เลี้ยงหมู รวมทั้งฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเดียวไม่สามารถตัดสินใจเรื่องนี้ได้แต่ยืนยันว่า ไทยยังไม่มีความจำเป็นต้องนำเข้าแน่นอน”

ทั้งนี้ ฝ่ายไทยติดตามเรื่องมาโดยตลอด และทำงานร่วมกับภาคเอกชน เพื่อรองรับผลกระทบมาแล้ว ไม่อยากให้กังวลกับเรื่องนี้มากนัก เพราะได้หาช่องทางให้กับสินค้าที่ถูกตัดสิทธิ ให้สามารถแข่งขันกับสินค้าจากประเทศคู่แข่ง ที่ยังคงได้รับสิทธิจากสหรัฐฯอยู่ ภาคเอกชนก็พูดแล้วว่าไม่กังวลกับการถูกตัดจีเอสพี เพราะสินค้าไทยแข่งขันด้านราคาได้ เพราะมีคุณภาพดี มีความน่าเชื่อถือ แม้ถูกตัดจีเอสพี ทำให้สินค้าไทยต้องกลับไปเสียภาษีนำเข้าอัตราปกติที่ 8-4% คิดเป็นภาระภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่ม 600 ล้านบาท ขณะเดียวกัน ก็ต้องหาตลาดใหม่รองรับสินค้ากลุ่มนี้ด้วย

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงได้จัดงานมหกรรมงานแสดงร้านอาหารเคลื่อนที่ “ฟู้ดทรัค มาร์ท” ในสัปดาห์นี้ว่าเพื่อต้องการแสดงให้เห็นถึงพลังของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ หรือฟู้ดทรัค ให้ผู้ที่กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจ ได้เห็นถึงรูปแบบการประกอบธุรกิจที่ครบวงจร การตกแต่งร้านค้าที่สวยงาม ดึงดูดผู้บริโภค เป็นโอกาสความสำเร็จของธุรกิจที่สานต่อเป็นอาชีพที่มั่นคง โดยได้นำสถาบันการเงิน อาทิ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) มาให้คำปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การขอสินเชื่อ รวมถึงให้สินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ 2% ต่อปี คงที่ 2 ปี เพื่อเริ่มต้นทำธุรกิจด้วย.